



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประกันภัยสุขภาพนักท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, Ch7)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง สั่งการ รมว.ท่องเที่ยวฯ ทำงานร่วมกับ สنج.ตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลการตรวจคนเข้าเมืองและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และให้ร่วมกับ สنج.คกก.กำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดูแลประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ครอบคลุมการเสียชีวิต รวมทั้งหารือ สธ. ให้มีการจัดระเบียบบริการสาธารณสุข และประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว หากมีความจำเป็นต้องใช้งบกลาง ให้เร่งเสนอไปตามขั้นตอน</p>	
<p>การกระตุ้นนักท่องเที่ยวระดับภูมิภาค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ThaiPBS, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, thereporters)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ แถลงผลการประชุม ครม. เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ สั่งการ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ก.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพใหญ่ เรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยจะหารือกับ คปภ. ทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ครอบคลุมการเสียชีวิตชดเชยไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีเกิดอุบัติเหตุชดเชยให้ตามจริงไม่เกิน 5 แสนบาท พร้อมหารือกับ ก.สธ. จัดระเบียบบริการสาธารณสุขและบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว หากมีความจำเป็นให้ใช้งบกลางให้เสนอตามขั้นตอน</p>	
<p>การแต่งตั้งนักวิชาการทรงคุณวุฒิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานการประชุม ครม. มีการพิจารณาและลงมติเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์ กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย รวม 29 ราย</p>	
<p>รพ.สมเด็จพระญาณสังวร เปิดหน่วยไตเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., mcot, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย เปิดหน่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมใหญ่ที่สุดในจังหวัดให้บริการได้ถึงวันละ 160 คน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตไม่ต้องเดินทางไกล เข้าถึงการรักษามากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเป็น รพ.อัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริการประชาชน เพิ่มความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>สป.สธ. มีคำสั่งให้ข้าราชการเกษียณปฏิบัติงานต่อได้กลุ่มแพทย์ 3 สาขา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, The Coverage)</p> <p>- สป.สธ. ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. และผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับราชการต่อไปในสังกัด สป.สธ. ในตำแหน่งนายแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสาขาเวชปฏิบัติความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2) สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 3) สาขาความขาดแคลนตามบริบทของพื้นที่ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2566</p>	
<p>“Return to Work” บูรณาการระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., mcot)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.นพรัตนราชธานี ได้บูรณาการแนวทาง Return to Work ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยทีมสหวิชาชีพ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อโรค และไม่เกิดความเสี่ยงต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>พัฒนาเด็กปฐมวัย 5 H</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 6 กระทรวง ณ รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุม มีเป้าหมายสำคัญคือ การดูแลเด็กให้มีร่างกาย เจริญเติบโตแข็งแรงและมี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาการสมวัย เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ โดยมี 5 H ได้แก่ 1. Heart 2. Head 3. Hand 4. Health และ 5. Hi-tech</p>	
<p>เหตุผลที่ทำให้คนไทยไม่มีลูก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- กรมอนามัย เผยข้อมูลถึงเหตุผลที่คนไทยไม่ยอมมีลูกหรือมีลูกน้อยลง มี 4 หัวข้อ ดังนี้ 1.ความโสด 2.ไม่ยอมมีลูก จากเหตุผลส่วนตัว 3.มีบุตรยาก 4.ไม่สามารถมีบุตรได้ ทำให้รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการส่งเสริมการมีบุตรให้เป็น "วาระแห่งชาติ" เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีมาตรการ อาทิ เพิ่มช่องทางการสร้างสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สถานรับฝากเลี้ยงเด็กคุณภาพ (ของรัฐ) เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร สถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว เพิ่มจำนวนคลินิกรักษาภาวะมีบุตรยากภาครัฐทุกจังหวัด ให้เป็นสิทธิประโยชน์ใน 3 กองทุน สิทธิการลาเพื่อเข้ารับการรักษา พ.ร.บ.อุ้มบุญ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เป็นต้น โดย กรมอนามัยตั้งเป้าปี 2566 จะมีการเตรียมพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร 3 กลุ่มหลัก คือ สูตินรีแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับคำแนะนำที่มีคุณภาพ และเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากได้เร็วยิ่งขึ้น</p>	
<p>การรณรงค์ลดบริโภคเกลือและโซเดียม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters, goaheadnews, theactive)</p> <p>- นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ เผย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กทม. และ WHO รณรงค์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในพื้นที่ กทม. โดยจัดทำยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2568 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 256" ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (SALTS) หัวใจเป็นอย่างไรว่าจะบรรลุเป้าหมายและทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี</p>	
<p>การพัฒนาบริการยื่นขออนุญาตสถานพยาบาลผ่าน Biz portal สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. ร่วมกับ ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนางานบริการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลผ่านระบบ Bizportal ผู้ส่วนภูมิภาค นำร่องใน 12 จังหวัด พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานบริการแพลตฟอร์มกลาง งานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจ Biz Portal และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เริ่มใช้ระบบได้ตั้งแต่เดือนธ.ค. 66 เป็นต้นไป</p>	
<p>สถานการณ์โรคโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, Springnews, TNN, mgronline, mcot, PPTV)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 พบการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน JN.1 มีความสามารถทั้งจับกับผิวเซลล์และหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดในโลก ทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดโดดเด่นในฝรั่งเศสอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยสายพันธุ์ JN.1 จำนวน 1 ราย โดยมีการแชร์รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมที่แยกได้จากผู้ติดเชื้อใน กทม. แม้ว่าจะมีความสามารถในการแพร่เชื้อได้สูงกว่า แต่อาการโดยทั่วไปไม่รุนแรง และยังไม่มีการรายงานเข้ารับการรักษาใน รพ. เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด คาดว่าต้นปีหน้าอาจแพร่เป็นสายพันธุ์หลักเหมือนประเทศอื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- รมว.มาเลเซีย กล่าวว่า รัฐบาลมาเลเซียมีความมุ่งหมายที่จะนำมาตรการกฏระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับโควิด 19 กลับมาใช้อีกครั้ง แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ยังอยู่ในความควบคุม ขอให้ประชาชนเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	
<p>เตือนโรคโปลิโออาจกลับมาระบาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, thereporter)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และกรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า โรคโปลิโอ พบได้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถติดต่อได้ง่ายหากผู้ได้รับเชื้อยังไม่มีภูมิคุ้มกัน เป็นโรคที่ไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนจำเป็นที่เด็กทุกคนควรได้รับ แม้ปัจจุบัน ไทยไม่มีผู้ป่วยโปลิโอเป็นเวลานาน แต่เชื้อโปลิโอสายพันธุ์ cVDPV2 ยังคงปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้าน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สัมผัสเชื้อ รักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด แนะนำให้เด็กไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตามตารางการให้วัคซีนตามสูตร 2 IPV + 3 OPV</p>	
<p>สุขภาพจิตเด็กไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.ดุชนิ จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวในเวทีอภิปรายการผลักดันนโยบายด้านการเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย ว่า เด็กไทยกำลังเผชิญโรคทางจิตเวชเด็ก พบ 1 ใน 14 ของประชากรอายุ 5-9 ปี และ 1 ใน 7 ของประชากรอายุ 10-19 ปี มี 40% ถูกกลั่นแกล้ง และมากกว่า 60% เกิดเหตุที่ห้องเรียน พบป่วยในกลุ่ม LGBTQ+ ที่น่าห่วงมี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มอายุ 13-17 ปี คิดฆ่าตัวตาย สาเหตุหลักในการเข้ารับการรักษาคือการล้วงละเมิดทางเพศ ซึ่งผู้กระทำมักเป็นคนที่เด็กไว้วางใจหรือคนในครอบครัว</p>	
<p>เปิด รพ.จิตเวช สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ - รพ.เอกชัยการแพทย์-รพ.เวชธานี เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่เปิด รพ.จิตเวช ขนาด 50 เตียง ย่านบางแค เพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นวางกลุ่มเป้าหมายการรักษา ทั้งโรคทางจิตทั่วไป เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และกลุ่มโรคทางจิตแบบยาก อาทิ โรคอารมณ์สองขั้ว ตลอดจนโรคทางจิตประเภทเสพติด ในกลุ่มติดยาเสพติด ติดยาเสพติด บุหรี่ รวมถึงการเสพติดการพนันและเกม ตั้งเป้ายกระดับ รพ.เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชมาตรฐานระดับโลก ทั้งกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติ</p>	
<p>โรงงานผลิตลูกชิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยนิวส์, ผจก., เนชั่น, inn, ch7, brighttv, thaiger, thestandard, mcot, bangkokbiznews, teroasia, ejan, tnews, thebangkokinsight, plewseengern., thansettakij, ch3) - ตำรวจ ปคบ. เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ม.2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังเชื่อว่ามีมีการลักลอบใช้เป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ผ่านการตรวจคัดกรองสุขลักษณะตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมี น.ส. อัญดารินทร์ (สงวนนามสกุล) เจ้าของกิจการยอมรับได้ลักลอบเปิดโรงงานผลิตลูกชิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ใช้ทำลูกชิ้นซื้อมาจากตลาดไท มีการผสมสารฟอกขาว และวัตถุกันเสีย และกระจายส่งขายให้ลูกค้าตามตลาดสดในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมกว่า 10 แห่ง เบื้องต้นแจ้งข้อหา "จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง" ระวังโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท พร้อมทำการเก็บตัวอย่างอาหารส่งกรมวิทย์ฯ ตรวจวิเคราะห์ หาสารบอแรกซ์ ชนิดและปริมาณวัตถุกันเสีย และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค หากพบสารต้องห้ามในอาหาร ก็จะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฐาน“ผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์” เพิ่มเติมต่อไป</p>	
<p>พอร์มอลีนปนเปื้อนในบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามนิวส์, ch 3) - ผู้ใช้ Tiktok บัญชีชื่อ mommyoboh ได้โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์พาลูกสาวไปกินบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล จากนั้นลูกมีอาการต่างๆ เหมือนจะหมดสติ ต้องคอยปลุกไม่ให้หลับ จึงพาไปพบแพทย์ โดยแพทย์บอกอาจเจอสารเคมี เช่น พอร์มอลีนที่ปนเปื้อนมากับอาหารที่กินเข้าไป เตือนใครที่ชอบกินอาหารทะเลต้องระวัง จะพาไปกินข้าวที่ไหนต้องเช็คให้ดี</p>	
<p>สส.ก้าวไกล แจกน้ำหมดอายุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews - เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร โพสต์ภาพสส.นนทบุรี พรรคก้าวไกล แจกน้ำดื่มพร้อมระบุ ชาวบ้านร้องเพจว่าพบน้ำดื่มก้าวไกล เลขอย. หมดอายุตั้งแต่ปี 2557 ผลิตในจ.นนทบุรี มีภาพ สส.ปัญญารัตน์ ก้าวไกล นนทบุรี เขต 2 บนขวด และเป็นผู้แจกให้ชาวบ้าน ทางเพจตรวจสอบพบรายละเอียด ดังนี้ 1.ขวดพรรคก้าวไกลผิดเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตไม่ได้ขออนุญาต 2.ขวดพรรคก้าวไกล สวมเลขทะเบียน อย.(ของแบรนด์คิงคิงที่หมดอายุ) 3.ขวดคิงคิง เลข อย.หมดอายุ และ 4.เลขอย.ที่แจ้งใหม่ที่ยังไม่หมดอายุ จดทะเบียนเป็นของแบรนด์คิงคิง ไม่ใช่แบรนด์พรรคก้าวไกล ต่อมาทีมงานเพจฯ เดินทางไป อย. เพื่อให้ข้อมูลน้ำดื่มดังกล่าว</p>	
<p>พริกลดความเสี่ยงโรคพาร์กินสัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7, thainewsonline) - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์ เผย การศึกษาติดตามระยะยาวของคนทีกินพริก รายงานในวารสารประสาทวิทยา (Annals of neurology) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 พบการกินพริก (ไม่ใช่พริกไทย) ทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคพาร์กินสัน ได้ถึง 30% ดังนั้น การกินพริกหยวก พริกตุ้ม แดง เขียว เหลือง มะเขือเทศ รวมไปถึงจนกระทั่งถึงพริกขี้หนู ควรจะเป็นกระบวนการที่ต้องส่งเสริม โดยสามารถป้องกันและชะลอโรคที่เกิดขึ้นแล้วได้</p>	
<p>โรคอัมตะบิดตัว สื่อที่นำเสนอ : เพจอีจัน เว็บไซต์ ข่าวสด - นักเรียนมัธยมต้นวัย 14 ปี ในไต้หวัน มีอาการปวดบวมที่ลูกอัมตะซ้ายอย่างกะทันหัน แพทย์ตรวจอัลตราซาวด์ พบลูกอัมตะซ้ายพบอัมตะบิดตัวและสายอสุจิที่ห้อยอัมตะถูกพันรอบหลายครั้ง ทำให้เลือดไหลไม่ได้ จำเป็นต้องตัดลูกอัมตะซ้ายออก และเย็บลูกอัมตะข้างขวาเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอในอนาคต ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นใด</p>	